



Osaka Garden Hà Nam

Biệt thự liền kề Osaka Garden Hà Nam

 Difficulté Facile

 Durée 12 mois

 Catégories Maison

 Coût 0 USD(\$)

Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Commentaires

Introduction

Dự án Osaka Garden Hà Nam đang là một trong những dự án hàng đầu đang được quan tâm hiện nay.

Và một trong những điểm hot đó là biệt thự song lập Osaka Garden.

Hãy cùng duanosakagarden.com tìm hiểu ngay nhé !

Tổng quan về dự án biệt thự song lập tại Osaka Garden

Biệt thự song lập Osaka Garden thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng nhờ thiết kế sân vườn và không gian thoáng đãng. Dự án có tổng cộng 27 lô biệt thự song lập, được chia thành 2 Block: SL1 gồm 12 lô, SL2 gồm 15 lô.

Biệt thự song lập Osaka Garden không chỉ là một dự án nhà ở mà còn là một khu phức hợp cao cấp, mang đến cuộc sống đẳng cấp cho cư dân.

Với vị trí lý tưởng, dự án được hưởng lợi từ các tiện ích 5 sao gần Sun Group, bao gồm 200ha cảnh quan, 100ha khu vực xanh và mặt nước, đại lộ và quảng trường pháo hoa, khu vui chơi giải trí, trò chơi dưới nước, vòng quay khổng lồ và trung tâm thương mại. Osaka Garden Hà Nam cam kết mang lại không gian sống sang trọng và tiện nghi, lý tưởng cho những ai tìm kiếm cuộc sống đẳng cấp tại Hà Nam.

Vị trí đắc địa biệt thự song lập Osaka Garden

Biệt thự Song lập Osaka Garden Phủ Lý nằm cạnh Trung tâm thương mại cao tầng và khu phức hợp. Với vị trí đắc địa trên các tuyến đường 23m và 32m, kết nối với đại lộ Nguyễn Văn Linh và Điện Biên Phủ, nơi đây có thể phát triển kinh doanh như một Shop Villa.

Gần đó là công viên xanh rộng 1.870,5m², mang lại không gian sống trong lành. Tòa nhà hỗn hợp cao 15-20 tầng làm tăng thêm giá trị thương mại cho khu vực, trong khi shophouse DIC Group Lam Hạ đối diện cũng góp phần tăng sức hấp dẫn kinh doanh.

Osaka Garden được bao quanh bởi hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại và các tiện ích công cộng như giáo dục, y tế, công viên, và thương mại. Khu vực này tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp lớn như khu công nghiệp Châu Giang, mang lại tiềm năng phát triển kinh tế to lớn và hứa hẹn một môi trường sống lý tưởng nhờ vào sự đầu tư đồng bộ của thành phố.

Mặt bằng chung dự án Osaka Garden

Mặt bằng thiết kế của dự án khu đô thị Osaka Garden Lam Hạ - Phủ Lý thuộc Đại dự án Khu đô thị Bắc Châu Giang. Osaka Garden nằm cạnh Siêu Dự án Sungroup Hà Nam với tổng diện tích 405 hecta (bao gồm 3 dự án thành phần).

Dự án Osaka Garden Lam Hạ có diện tích 56.527,2 m², bao gồm 17 căn shophouse với diện tích 3.368 m²; 70 căn biệt thự đơn lập và song lập với diện tích 15.424 m²; 40 căn liền kề có tổng diện tích 4.343 m²; cùng một tòa chung cư hỗn hợp - trung tâm thương mại cao từ 15 đến 20 tầng.

Thông tin liên hệ

Dự án Osaka Garden Hà Nam đã chính thức ra mắt vào tháng 04/2024. Với vị trí địa lý thuận lợi và mục tiêu phát triển khu dân cư xanh, đa dạng các loại hình nhà ở như biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và ShopHouse, shophouse thương mại Osaka Garden; biệt thự Osaka Garden phủ lý, Osaka Garden Hà Nam hứa hẹn mang lại nhiều giá trị gia tăng cho các nhà đầu tư trong tương lai.

Để sở hữu bất động sản tại đây, nhà đầu tư có thể đặt cọc 35% trong đợt đầu tiên, phần còn lại sẽ được thanh toán trong vòng 6 tháng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ qua thông tin dưới đây!

Địa chỉ: Dự án Osaka Garden, đường Điện Biên Phủ, P. Lam Hạ, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 090 456 8819 - 0979 418 989.

Website: duanosakagarden.com

Fanpage: Khu đô thị Osaka Garden - Bắc Châu Giang TP Phủ Lý, Hà Nam

Tags: [biệt thự liền kề osaka garden](#)

Matériaux

Outils

Étape 1 -
